



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	กรม.สัญญา -เสนอข่าว นายสีบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในการประชุมกรม.สัญญาที่ จ.เลย และจ.เพชรบูรณ์ ในส่วนของ จ.เพชรบูรณ์ จะเสนอโครงการ การพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย-ลาว เส้นทางเพชรบูรณ์-เลย-หลวงพระบาง พัฒนาเขาค้อป่านุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว การขึ้นทะเบียนศรีเทพเป็นมรดกโลก รวมทั้งเพชรบูรณ์ จีโอพาร์ค เป็นมรดกโลก ตลอดจนการพัฒนา รพ.ขยายห้องผ่าตัด รพ.เพชรบูรณ์ และขอตั้งผู้ป่วยนอก รพ.หล่มสัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น
เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ สวท.	โรคพิษสุนัขบ้า - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกระแสข่าวชาวบ้านกินเนื้อวัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้า แล้วป่วยด้วยอาการตาแดง ชิม น้ำลายไหล กว่า 250 ราย ว่า ได้สั่งการให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรค เร่งค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค ซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด และอาการตามรายงานข่าวไม่ใช่อาการของพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตาม สสจ.จะเร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม
เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ยืนยันว่า ทุกคนที่เป็นผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มีใครป่วย เนื่องจากการติดเชื้อต้องใช้ระยะเวลา และการปรุงอาหารด้วยความร้อนสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ สำหรับการติดตามสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสโรคในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ต.อินทรี ต.นาเรียง และต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี รวม 65 ราย ต.ท่าจี่ อ.เมือง 43 ราย และ ต.นาแหรง อ.นบพิตำ 8 ราย รวมผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 116 ราย และกำลังติดตามผู้สัมผัสโรคอีก 8 รายใน ต.ท่าจี่ อ.เมือง
มติชน	-เสนอข่าว นสพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ติดตามสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสไปรับวัคซีนในพื้นที่ 3 อำเภอครบหมดแล้ว สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนสัตว์ที่ยังเป็นกลุ่มเฝ้าระวังคงต้องกักไว้สักระยะ ด้านนายเทียนชัย วงศ์เกสร กำนัน ต.นาเรียง ยืนยันว่า ต.นาเรียงทุกหมู่บ้านไม่มีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมนำชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
เดลินิวส์	-เสนอข่าว นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบและค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการออนไลน์	ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ -เสนอข่าว กรณีมีผู้ให้ข้อมูลพาดพิงถึงเภสัชกรในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสัมพันธ์กับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ โดยมีใจความว่า “ไม่มีเภสัชกรในหน่วยงานของรัฐแม้แต่คนเดียวที่ช่วยงานในช่วงนอกเวลาราชการ” และ “ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ในรพ.สต. ล่าสุด สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง 1.กรณีไม่มีเภสัชกรในหน่วยงานของรัฐช่วยงานในช่วงนอกเวลาราชการ ไม่เป็นความจริง โดยเภสัชกรในหน่วยงานของรัฐทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ใน รูปแบบทีมสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาให้เกิดความปลอดภัย 2.กรณีไม่มีเภสัชกรปฏิบัติงานใน รพ.สต. ปัจจุบันสธ.ยังไม่กำหนดกรอบอัตรากำลังเภสัชกรในรพ.สต. แต่รพช.ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแม่ข่ายของรพ.สต. ได้จัดให้เภสัชกรลงไปปฏิบัติงานที่รพ.สต.ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อดูแลการดำเนินการด้านยาแก่ผู้ป่วย
คมชัดลึก	-เสนอบทความพิเศษว่า ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ จะทำให้เกิดอันตรายต่อคนไทย คือ 1.เปิดช่องให้มีการโฆษณาขายเพียงขอจดแจ้งโฆษณาเท่านั้น อาจนำไปสู่การโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ 2.ไม่มีมาตรการควบคุมราคายา 3.ไม่มีหลักเกณฑ์การทบทวนตำรับยาอันตราย 4.ส่งเสริมการพนัน มอมเมาประชาชนและ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้บริโภค 5.เปิดโอกาสให้เภสัชกรไม่ต้องอยู่ประจำร้าน 6.ไม่มีโทษทางปกครอง และ 7.ข้อถกเถียงประเด็นพยาบาลสามารถจ่ายยาเพื่อรักษาคนไข้ได้หรือไม่</p> <p>ทั้งนี้ สภากาชาดพยาบาลควรทบทวนจุดยืนที่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยา อย่างรอบคอบ เพราะปัจจุบันพยาบาลสามารถจ่ายยารักษาเบื้องต้นแก่คนไข้ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้อยู่แล้ว พยาบาลไม่ควรแบกรับภาระงานอื่นที่มีใช้งานหลัก มิฉะนั้นอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยและประชาชน และควรวิเคราะห์ผลดีผลเสียของร่างกฎหมายนี้อย่างรอบด้าน มิใช่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่วิชาชีพตนเองมีส่วนได้เสีย ขณะที่ รมว.สธ. และผู้บริหาร ออย. ควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ป่วย โดยทบทวนเนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ตามประเด็นสำคัญ 7 ข้อข้างต้นอย่างรอบคอบ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีนายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ ว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย. องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำหนังสือถึง รมว.กษ. ให้ยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชนทันที และให้มีการสอบสวนเชิงลึกว่ามีการเอื้อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจสารพิษเพื่อการเกษตรหรือไม่ และสปสช.ได้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้สารเคมี 500 รายต่อปี จึงไม่ทราบว่าจะต้องมีการประชุมหรือพิจารณาอะไรอีก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่ได้หากรัฐบาลยังยื้อเวลาให้มีการใช้ต่อโดยมีการจำกัดพื้นที่ หรืออนุญาตให้สามารถใช้ในพืชเศรษฐกิจได้</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมในวันที่ 20 ก.ย. นี้ จะหารือกรอบการจัดทำข้อมูลชุดใหม่ว่าจะประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง อาทิ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของสารเคมีดังกล่าว ผลการพิสูจน์จากการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบกับร่างกาย สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาศึกษาและวิเคราะห์ แล้วจัดทำข้อสรุปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ด้าน นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมว.กษ. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาผลเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยการหาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนภายใน 30 วัน เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 7-8 ก.ย.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2-3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการลงพื้นที่ และหาสารที่จะนำมาใช้แทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คาดว่าในวันที่ 18 ก.ย. จะรวบรวมแล้วเสร็จ</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>อี-สปอร์ต</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ทำจดหมายเปิดผนึก เรื่องอีสปอร์ต (E-SPORT) ส่งถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุตอนหนึ่งว่า สืบเนื่องจากที่กกท.รับรองสมาคม E-SPORT ซึ่งเท่ากับรับรองว่าเป็นกีฬาด้วย ทำให้เกิดความห่วงใยเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพราะมีการโฆษณาและส่งเสริมให้เกิดการเล่นวิดีโอเกม ทั้งที่วงการทั่วโลกยังไม่ยอมรับการแข่งขันวิดีโอเกมว่าเป็นกีฬา และองค์การอนามัยโลกประกาศชัดเจนว่าการเล่นมากเกินไปจะนำไปสู่โรคติดเกมได้ ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นนักกีฬาก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ได้ห้ามการเล่นแต่คนไทย เด็ก และพ่อแม่จะต้องเท่าทัน และองค์กรควบคุมที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง เช่น ศธ. สธ. กสทช. ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมลงชื่อเพื่อนำไปยื่นให้ผู้มีอำนาจทบทวน โดยสามารถลงชื่อต่อท้ายจดหมายเปิดผนึกที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กได้</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แอปฯ “หมอรู้จักคุณ”</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในงาน Smart Digital Health RH2 เขตสุขภาพที่ 2 ว่า สธ.นำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเขตสุขภาพที่ 2 ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดทำโครงการต้นแบบพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการสร้างแอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” ให้ประชาชนติดต่อสื่อสาร ขอรับบริการ และรับคำปรึกษาจากบุคลากรการแพทย์ได้อย่างใกล้ชิด กรณีฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือเชื่อมโยงกับระบบ 1669 ขณะที่บุคลากรสุขภาพใช้แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและประชาชน ติดต่อสื่อสาร ให้บริการ รวมถึงวางแผนจัดบริการได้ตรงความต้องการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์	<p>นโยบายพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว สธ.ประกาศให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ รมรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือประชาชนนำถุงผ้ามาเมื่อมารับบริการ พร้อมเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ บริจาคถุงผ้าได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันลดการใช้พลาสติกและลดโลกร้อน</p>
สปริงนิวส์ เว็บไซต์ Mthai ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์ sorbdee.net	<p>รับมือไต้ฝุ่นมังคุด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้กำชับให้รพ.ทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นมังคุด (Mangkut) เผื่อระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ย.นี้ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมพร้อมดูแลประชาชนตลอด 24 ชม. พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนที่วางไว้ 6 มาตรการ ได้แก่ 1.ป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้ได้รับผลกระทบ 2.ขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย 3.จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ 4.เตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย 5.สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 6.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย นอกจากนี้ ได้ให้ สสจ.ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม อันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจมน้ำ ไฟดูด ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 หรือสอบถามเรื่องโรคที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ดินถล่ม จ.แม่ฮ่องสอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวถึงสถานการณ์ดินถล่มบริเวณศูนย์อพยพและพักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยแม่ละออน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ว่า จากรายงานทราบว่าที่บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย 11 ครอบครัว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 12 ราย ส่งเข้ามารับการรักษาที่รพ.แม่สะเรียง 3 ราย ขณะนี้อาการไม่น่าเป็นห่วง ส่วนผู้บาดเจ็บที่เหลือดูแลในพื้นที่โดยหน่วยแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายอีก 7 คน ได้ส่งทีมแพทย์เข้าไปเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพในพื้นที่เกิดเหตุ เบื้องต้นมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 3 คน เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 1 คน และพนักงานขับรถพร้อมรถพยาบาลอีก 3 คัน</p>
ข่าวสด	<p>โรคจากการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มอาชีพที่ต้องทำงานเป็นกะ อาทิ ตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ คนงานในโรงงานที่มีการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ ร่างกายจะปรับวงจรการนอนให้สอดคล้องกับกะที่ทำงาน แต่วงจรอื่นๆ จะต้องใช้เวลาในการปรับ ซึ่งโดยทั่วไปประมาณ 1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ผลกระทบด้านสุขภาพในระยะสั้น ผู้ที่ต้องทำงานกะดึกจะได้รับผลกระทบทันทีในคืนแรก คือความอ่อนล้า เกรียด ประสิทธิภาพการตัดสินใจลดลง ส่วนผลระยะยาว จะมีอาการเกรียดจากการนอนหลับไม่เพียงพอ มักเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ในระยะยาว ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจจุดตัน ความดันโลหิตสูง และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร้อยละ 40 โรคกระเพาะอาหารมากกว่า 2.5 เท่าของคนปกติ โรคมะเร็งเต้านมของผู้หญิง ร้อยละ 30 โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคจิตประสาท กังวล ซึมเศร้า ปัญหาครอบครัวและสังคม โดยในผู้หญิงอาจมีผลต่อระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธุ์ ทำให้มีบุตรยาก คลอดก่อนกำหนดหรือแท้งได้ง่าย</p>
สยามบันเทิง	<p>ความร่วมมือตลาดนัดดูดิบสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงนามความร่วมมือกับ นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารบริษัททีปโก้ ไบโอเทค จำกัด เพื่อจัดทำตลาดกลางวัดดูดิบสมุนไพรออนไลน์</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ยากันยุงมีสารพิษ</p> <p>-เสนอข่าว "เกษมสันต์ วีระกุล" นักวิชาการอิสระ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ข่าวจากสำนักข่าวสับปะรด ระบุว่า 1.ยากันยุงเรนเจอร์ สเก๊าท์ มีสารพิษแบบเดียวกับยากันยุงก๊อดซิลล่า 2.เรนเจอร์ สเก๊าท์ผลิตในจีนและใส่สารพิกัดกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 3.แม้ว่า อย. จะมีข้อมูลการตรวจวิเคราะห์มาตั้งแต่ปี 2558 นับ 10 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถห้ามการนำเข้าและห้ามการจำหน่ายยากันยุงยี่ห้อนี้ได้ นอกจากนี้ ผอ.สำนักโรคติดต่อ ยังเคยรับมอบยากันยุงเรนเจอร์ สเก๊าท์ นับแสนชิ้นเพื่อไปแจกจ่ายให้คนไทยด้วยตัวเอง 4.การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อ 2 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แม้จะรู้ว่ายากันยุงเรนเจอร์ สเก๊าท์ มีสารอันตราย HEPTAFLUTHRIN เช่นเดียวกับยากันยุงก๊อดซิลล่า แต่ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะมาช่วยปกป้องชีวิตคนไทย
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า พื้นที่กทม.มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ได้สั่งการให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่างๆ โดยปี 2561 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 5,899 ราย เสียชีวิต 5 ราย แยกเป็น เขตหนองจอก 1 ราย ดินแดง 2 ราย ปทุมวัน 1 ราย และบางกะปิ 1 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน
บ้านเมืองออนไลน์	สิทธิ UCEP -เสนอข่าว นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลดำเนินนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” โดยมอบให้สพฉ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2560 - 30 ส.ค. 2561 มีการชดเชยค่ารักษาพยาบาลผ่าน สปสช. 24,416 ราย เป็นเงิน 489 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 15,780 ราย สวัสดิการข้าราชการ 4,277 ราย ประกันสังคม 3,384 ราย ซึ่งยอดการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลถือว่าไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล
กรุงเทพธุรกิจ	โรคไข้หัดใหญ่ -เสนอบทความ โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยกล่าวว่า องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีโอกาสป่วยเป็นไข้หัดใหญ่ประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี ส่วนเด็กสูงถึงร้อยละ 30-40 ต่อปีของประชากรเด็ก และมีอัตราการเสียชีวิต 1 ต่อ 10,000 ราย เพราะภูมิคุ้มกันต่างๆ ในเด็กยังทำงานได้ไม่เต็มที่ รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ส่วนบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสรับเชื้อสูงจากลักษณะการทำงาน จึงควรลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ซึ่งโดยรวมพบว่ามีประโยชน์มากต่อคนทุกช่วงอายุ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว
Hfocus	ปูนพลาสติกหล่อฟัน -เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เชิญชวนทันตแพทย์ทั่วประเทศใช้นวัตกรรม “ปูนพลาสติกหล่อแบบฟันป้องกันเชื้อโรค” ช่วยป้องกันปัญหาการติดเชื้อ โดยการวิจัยและพัฒนาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว
เดลินิวส์	พัฒนาซีเมนต์กระดูก -เสนอข่าว นักวิจัย ม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. พัฒนาซีเมนต์กระดูกแบบฉีด สำหรับทดแทนกระดูกและสภาวะกระดูกพรุน ช่วยแก้ปัญหาจากโรคกระดูกพรุน สามารถฉีดขึ้นรูปและเซตในร่างกายได้โดยไม่เกิดความร้อน และย่อยสลายได้โดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	เซลล์ต้นกำเนิด -เสนอข่าว นายรัฐจักร รังสิวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึงระบบขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกำเนิดประเทศไทย ว่า เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียนนักวิจัยและสเต็มเซลล์ที่เป็นเซลล์ไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีฐานข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ด้านสเต็มเซลล์ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนต้นเดือน ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ยังขาดหน่วยงานภาครัฐที่จะมาเป็นเจ้าภาพเพื่อผลักดันระบบให้เป็นระดับชาติ ซึ่งการขาดเจ้าภาพหรือศูนย์แห่งชาติ ทำให้ไทยไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ไปถึงผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ข่าวสด	แพทย์ฉุกเฉินทางทะเล -เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล และกล่าวชื่นชมทัพเรือภาคที่ 3 ทีมเรือตรวจการณ และรพ.สตูล กรณีออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกาะหลีเป๊ะ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ปีงบประมาณ 2562 อาทิ อบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน อบรมพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อให้รู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เกาะให้ได้รับการรักษาเร็วที่สุด

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p>วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก</p> <p>-เสนอสัปดาห์ข่าว วันที่ 15 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก โดย ศ.นพ.ธานีภัทร อินทรกำธรชัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในประเทศไทย โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้ 1 ใน 5 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย มีผู้ป่วยใหม่ปีละกว่า 3,000 ราย ล่าสุด สปสช.ได้อนุมัติใช้ยา MONOCLONAL ANTIBODY แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนิน-ฮอดจ์กิน แบบ AIFUSED LARGE B-CELL LYMPHOMA ที่มีเป้า CD 20 เป็นบวก ซึ่งให้คู่กับยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ</p>
ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวสด	<p>รณรงค์สุขภาวะทางเพศ</p> <p>-เสนอข่าว นายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น โดยมีหน่วยงานร่วมจัด 11 องค์กร เช่น สสจ.ขอนแก่น สปสช.เขต 7 ขอนแก่น คลินิกวัยรุ่น รพ.ขอนแก่น คลินิก สวท. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รพ.ธัญญารักษ์ เทศบาลเมืองศิลา รพ.สต.บ้านโนนม่วง มูลนิธิไทยอาทร บริษัทเอ็มเค สุกี้ จำกัด กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน การวางแผนครอบครัว การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และโรคผิวหนัง การแสดงดนตรี การตอบคำถามชิงรางวัล ฯลฯ</p>
ข่าวสด	<p>ศูนย์เรียนรู้ฯ สุขภาพแผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์ ผอ.วพบ.นครลำปาง กล่าวภายหลัง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ในวพบ.นครลำปาง วิทยาเขตเขลางค์นคร ว่า เดิมต้องพานักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงานด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยข้างนอก และยังมีนักศึกษาจากประเทศออสเตรเลียเข้าเรียนหลักสูตรวิชานวดแผนไทยทุกปี ปีละ 20 คน จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกและเรียนรู้ เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การบริการตรวจรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมีแพทย์แผนไทยจากรพ.ศิริราช ส่วนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จะต้องจบหลักสูตรการนวดแผนไทย 330 ชั่วโมง และมีใบรับรองทุกคน</p>
มติชน	<p>บริการสาธารณสุขพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน</p> <p>-เสนอสัปดาห์ข่าว ทีมสื่อมวลชนร่วมกับ สสอ.ปางมะผ้า และหน่วยแพทย์รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจรักษาชาวบ้านที่ สสช.บ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าลีซู มีประชากรกว่า 900 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย อีกส่วนเป็นผู้ที่อพยพมาจากชายแดนประเทศพม่า ซึ่งกลุ่มหนึ่งรอพิสูจน์สถานะ อีกกลุ่มไม่มีสิทธิการรักษา แต่ทั้ง 3 กลุ่มต้องให้บริการทั้งหมด ซึ่งงบประมาณที่ อ.ปางมะผ้าได้จาก สปสช.ตามประชากรบัตรทอง ปีละ 28 ล้านบาท ต้องจัดสรรเป็นค่าจ้างบุคลากร ค่ายา ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทำให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณ ดังนั้น หาก จ.แม่ฮ่องสอนถูกยกขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เฉพาะ จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นและช่วยให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นได้</p>
ข่าวสด โลกวันนี้	<p>มาลาเรียระบาดอินโด</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมเกาะลอมบอก อินโดนีเซีย ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ภายหลังโรคมาลาเรียระบาดในภาคตะวันตกของเกาะ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 137 ราย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch